



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

24 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแบชพีค, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์โพสทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, จส.100, workpointnews, ntiontv, kaoded, thansettakij, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thestanadard, prachachat, thaipbs, prachatai, springnews, koratdaily, tnthailand, kaohoon, ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว สร. เผย พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 122 ราย แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 20 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย และกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ, กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 92 ราย มีผู้ป่วยหายแล้วกลับบ้านได้ 7 ราย ย้ำผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากยังไม่ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ให้กักกันตนเองอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม ยังไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพราะโอกาสตรวจพบเชือน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตัวเองไม่ป่วยและขาดการระมัดระวังตัวเอง เมื่อป่วยภายหลังจะทำให้ผู้ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเจ็บป่วย

-น.พ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ชี้แจงเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อของไทยเพิ่มอย่างรวดเร็ว ว่า วันนี้อยู่ในช่วงเวลาทอง เป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยกันตัดสินใจ ถ้าไม่ปฏิบัติตัวให้มีวินัยอย่างเคร่งครัด อยู่บ้านหยุดเชื้อ สถานการณ์จะเหมือนยุโรป ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นไม่แน่ใจว่าระบบสาธารณสุขจะรองรับได้แค่ไหน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เดลินิวส์

-เสนอข่าว รมว.สธ. เชิญสื่อทุกแขนงมาประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจในการสื่อสารกับประชาชน ยืนยันความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และขอความร่วมมือจากประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งรวมถึงงดการจัดกิจกรรมในช่วงนี้ทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกประสานมา

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน

-เสนอข่าว รมว.สธ. เผย ขณะนี้ไทยได้รับความร่วมมือจากทางการจีนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ และยังคงสนับสนุนข้อมูลเอกสารทางวิชาการ เพื่อให้แพทย์ไทยใช้ศึกษาหาวิธีป้องกันโรค ตลอดจนให้ไทยซื้อยาฟาวิพิลาเวียร์ 1 แสนเม็ด โดยจะให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อในนามหน่วยงานรัฐ ทำให้ไทยมียาสำรองใช้รักษาผู้ป่วย 1.8 แสนเม็ด แม้จะไม่ใช้ยารักษาโดยตรง แต่ช่วยทำให้การติดเชื้อทุเลาลงและอาการปอดอักเสบดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอข่าว เพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า เวชภัณฑ์ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ไทยในการต่อสู้กับโรคระบาดมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว ได้แก่ ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แสดงความกังวลถึงการแพร่ระบาดในต่างจังหวัด เนื่องจากพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคนต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพฯ ไม่ควรเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ เพราะหากติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการอาจจะไปแพร่เชื้อให้คนที่บ้านในต่างจังหวัดได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากนายจ้างให้ดูแลลูกจ้างด้วย หากลูกจ้างแข็งแรงและทุกคนหยุดงาน การแพร่ระบาดจะลดลง และสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติในเวลาไม่นานมาก เศรษฐกิจก็จะฟื้นได้เร็ว แต่ถ้าปล่อยให้ระบาดหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน สถานการณ์จะแยกว่านี้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์Thaigov, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์MCOT, เว็บไซต์Chiangmainews, เว็บไซต์Thastandard, เว็บไซต์TNN, เว็บไซต์thaipbs, เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์innnews, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เนชั่นทีวี, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์mangozero, สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า คลินิกทันตกรรมเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการแพร่โรคจากน้ำลายที่อาจปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำฟันที่ยังไม่มีอาการ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ทำฟันปลอม ควรรอให้พ้นระยะระบาดของโรคก่อน หากมีอาการฉุกเฉิน เช่น ปวดฟัน เหงือก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บวม เป็นหนอง ได้รับอุบัติเหตุฟันหัก สามารถพบทันตแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ตามปกติ</p> <p>ด้าน ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการไปรพ. คลินิกทำฟัน ควรดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดด้วยหลัก 2-2-2 คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน อย่างน้อย 2 นาที และภายใน 2 ชม.หลังแปรงฟันควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่ม ใช้อุปกรณ์เสริมทำความสะอาดซอกฟัน ล้างแปรงให้สะอาด และไม่ควรเก็บใกล้กับของคนอื่น ลดการรับประทานของหวาน รับประทานผักผลไม้ป้องกันฟันผุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์thaigov, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์thaipbs, เว็บไซต์ MCOT, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์new18, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการบางรายนำเมทิลแอลกอฮอล์มาหลอกขายว่าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ จึงขอเตือนผู้ผลิตแอลกอฮอล์เจลให้เลือกซื้อวัตถุดิบแอลกอฮอล์ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากสารทั้ง 2 ชนิด มีคุณสมบัติหลายอย่างคล้ายกันแนะนำซื้อจากผู้ขายที่น่าเชื่อถือ มีหลักแหล่งแน่นอน หากเกิดปัญหาจะสามารถติดตามย้อนกลับได้ และยังพบแบงเปียงผสมสีบรรจุขวดติดฉลากว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์ จัดเป็นเครื่องสำอางปลอม เตรียมเอาผิดทั้ง 2 กรณี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, คมชัดลึก, thaiPBS, INN, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัยออกแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัย สำหรับการจัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 8 ข้อ โดยวันที่ 26 มี.ค. จะประชุมกับตัวแทนบริษัทผู้ส่งอาหารอีกครั้ง เพื่อย้ำถึงวิธีการส่งอาหารที่ถูกต้อง และย้ำว่าไม่จำเป็นต้องกักตุนวัตถุดิบ เพราะยังมีของสดเข้ามาตลอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นจาก 2 กลุ่มใหญ่ คือกรณีผับและสนามมวย สำหรับสถานการณ์ของโลกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่คุมอยู่ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮองกง อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยจาก 100 ราย เป็น 200 ราย อยู่ที่ประมาณ 5 วัน และ 2.กลุ่มที่คุมไม่อยู่ คือ แลบุญโรบ จำนวนผู้ป่วยจาก 100 คน เป็น 200 คนอยู่ที่ประมาณ 3 วัน ส่วนประเทศไทย ผู้ป่วย 100 คน เพิ่มเป็น 200 คนอยู่ที่ประมาณ 3.5 วัน ถ้าปล่อยสถานการณ์เป็นแบบนี้จะเหมือนกลุ่มประเทศที่คุมไม่อยู่ โดยเฉพาะมีรายใหม่เพิ่มวันละประมาณ 33% หากไม่ทำอะไรใน วันที่ 15 เม.ย. ไทยจะมีผู้ป่วย 351,984 ราย ต้องนอนรพ. 52,792 ราย อยู่ไอซียู 17,597 ราย และเสียชีวิต 7,039 ราย และระบบสาธารณสุขจะรองรับไม่ได้ แต่หากคุมอัตราเพิ่มผู้ป่วยรายใหม่ลงมาที่ 20% จำนวนผู้ป่วยจะพอกับทรัพยากรที่มี ขณะนี้รัฐบาลระงับการเดินทางของคนนอกพื้นที่เข้ามาในประเทศ และปิดสถานที่เสี่ยง ส่วนการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ขยาย คือการอยู่กักบ้าน ลดโอกาสแพร่เชื้อ และการรักษาระยะห่างทางสังคม หากทำได้ 3 สัปดาห์ เชื่อว่าช่วงสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป จะเห็นการเพิ่มของโรคค่อยๆ ลดลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากกรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ครั้งนี้ถือว่าโรครุนแรงกว่าที่เคยเห็นมา อยากเห็นความร่วมมือร่วมใจของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก แนะนำให้ทยอยเดินทางกลับบ้าน อย่าไปเป็นกลุ่มใหญ่ มีโอกาสสูงในการแพร่เชื้อได้ สิ่งสำคัญคือ ต้องระวังไม่พาตัวเชื้อไปแพร่เชื้อเพิ่มและกักตัวเอง 14 วัน ทั้งนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการชะลอการเกิดโรค จะลดการติดเชื้อได้ประมาณ 70% เพื่อให้ระบบทางการแพทย์รับมือได้ และเป็นมาตรการที่หลายประเทศใช้อยู่</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.สมุนไพรรักษาโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Facebook, Twitter</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ พท.ธมนวรรณ สุวรรณโสม ระบุว่า พระครูภิกขุวิราภรณ์เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน จว.พัทลุง ฝันว่าหลวงปู่ทวดมา นิมิตว่าให้เอาขิง ข่า ตะไคร้ พริกไทย กระเทียม หอมแดง ทุบละเอียดแล้วต้มดื่มตอนอุ่นๆ แทนน้ำ แก้โรคโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ข่าวสด, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว คนแห่ซื้อฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรรักษาโควิดที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน โดยศูนย์สมุนไพรรักษาภัยเบครีย้ายสถานที่จำหน่ายไปที่ "ภูมิภูเบศร ปราจีนบุรี" แบ่งรอบจำหน่ายวันละ 4 รอบ รอบละ 200 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ภก.เอกพล ลิมพะงา อาจารย์ประจำวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต แนะนำวิธีรับประทานยาฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล ตามองค์ความรู้แผนไทย หากรับประทานในขนาดและระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย โดยเฉพาะตับ และอวัยวะอื่น ซึ่งต้องการความร้อน เช่น ไต หัวใจ</p>	-มอบข้อมูลกรมการแพทย์แผนไทยฯ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ภาสกร นักรักษาการอิสระ และนักรักษาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เผย พลุควา หรือ ผักควาตอง เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานเพื่อป้องกันไข้หวัดนก โดยมีผลวิจัยรองรับว่าสามารถช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ได้ดี นิยมนำมาใช้ในการรักษาการอักเสบต่างๆ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจต่างๆ</p> <p>2.ผู้ป่วยเล่าประสบการณ์การรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุ๊กร Tong Muaythai เล่าประสบการณ์รักษาตัวที่รพ.หลังพบติดเชื้อ COVID-19 ระบุ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ขีด ผู้ติดเชื้อให้กักตัวเองทันที 14 วัน เมื่อมีอาการป่วยจึงไปตรวจเชื้อ โดยแนวทางการรักษาตามอาการ ส่วนรพ.ศิริราชจะให้ยาต้านไวรัสวันละ 8 เม็ด และยาแก้มาลาเรีย วันละ 2 เม็ด ทั้งหมด 5 วัน เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส ซึ่งยาทั้งสองชนิดมีผลข้างเคียงมาก เฉลี่ยคนที่เป็นโควิด-19 ใช้เวลารักษาตัวจนเชื้อหมดประมาณ 7-30 วัน ผลตรวจเป็นลบ 2 ครั้งก็กลับบ้านได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-เสนอข่าว นายสิรภพ สุขสำราญ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว วัย 44 ปี วิศวกรรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กินอิม-นอนหลับ-ได้รับการดูแลอย่างดี-เจ้าหน้าที่น่ารัก ด้านโลกโซเชียลฯ ติดแฮชแท็ก#save บำราศนราดูร ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลทุกคน</p> <p>3.สายพันธุ์อิตาลีรุนแรงกว่าเอเชีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ติดเชื้อในไทยมีลักษณะความรุนแรงของโรคเหมือนอิตาลี เนื่องจากการแพร่ระบาดครั้งนี้เริ่มจากสนามมวย ซึ่งมีเซียนมวยคนหนึ่งติดโรคจากคนในครอบครัวซึ่งเดินทางกลับจากประเทศอิตาลี และเป็นซูเปอร์ สเปรดเดอร์ แพร่เชื้อให้คนที่มาสนามมวยวันนั้นมากกว่า 50 คน และคนที่ติดเชื้อกำลังแพร่กระจายให้คนอื่นต่อไปเป็นวงกว้างไปจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งโควิด-19 ในประเทศอิตาลีเป็นเชื้อสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย สามารถเพิ่มจำนวนในปอดได้รวดเร็ว และทำให้ปอดอักเสบอย่างรุนแรง อัตราการเสียชีวิตจึงสูงมาก ผู้ป่วยที่ติดโรคโควิดที่เกี่ยวข้องกับสนามมวย แพทย์ต้องให้ยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ และยาอื่นๆ เช่น hydroxychloroquine ถ้าไม่ให้ มีโอกาสปอดล้มเหลวสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ในไทยยังไม่มีรายงานเชื้อจากประเทศไหนรุนแรงกว่ากัน ขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดของแต่ละที่ว่าเร็วหรือช้า ส่วนใหญ่ที่ระบบสาธารณสุขรองรับไม่ทันคือสาเหตุคนเสียชีวิต และมียอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ยืนยันว่าผู้ที่รอผลสอบสวนโรคจะต้องมีเวลาในการตรวจพอสมควร ขอร้องประชาชนหยุดไปรับเชื้อ ซึ่งจะทำให้ทีมแพทย์มีเวลาดูแลผู้ป่วยอาการหนักมากขึ้น</p> <p>4.การประกาศสถานที่เฝ้าระวังในจังหวัดต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ประกาศสถานที่ชุมชนชนที่ให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอาการตนเอง 25 เหตุการณ์ จาก 7 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ได้แก่ ตะวันแดง วันที่ 9 มี.ค. มิกซ์คลับ วันที่ 9 มี.ค. ริคโก้ วันที่ 12 มี.ค. และยูบาร์ วันที่ 13-14 มี.ค. ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไป หากมีอาการให้แจ้งกลุ่มควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี</p> <p>-ขอนแก่น ได้แก่ ร้านอาหารชมจันทร์ วันที่ 14 มี.ค. โรงเหล้ามิตรภาพ วันที่ 7 มี.ค. เวลา 00.00-03.30 น. ตะวันแดงขอนแก่น วันที่ 8 มี.ค. เวลา 00.00-02.30 น. ร้านชอตแจ่มหมู่กระทะซิงซิง วันที่ 12 มี.ค. เวลา 21.00 น. ตะวันแดงขอนแก่น วันที่ 15 มี.ค. เวลา 00.59 น. ตลาดหนองไผ่ล้อม วันที่ 16 มี.ค. เวลา 17.00 น. และตะวันแดงขอนแก่น วันที่ 16 มี.ค. เวลา 02.00 น. ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที ภายในวันที่ 30 มี.ค.</p> <p>-กรุงเทพฯ ได้แก่ สนามมวยลุมพินี วันที่ 6-8 มี.ค. สนามมวยราชดำเนิน วันที่ 6-8 มี.ค. และสถานบันเทิงร้านอาหารยามค่ำ คีน วันที่ 9-10 มี.ค. ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการให้ไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>-อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้แก่ มินิบัส หมายเลข 4 สนามบิน-ตัวเมืองหาดใหญ่ วันที่ 13 มี.ค. เวลา 10.00 น. และสนามกีฬาจิระนคร วันที่ 14-15 มี.ค. เวลา 16.00-19.00 น. ให้รายงานตัวที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที และสังเกตอาการตนเองถึงวันที่ 29 มี.ค.</p> <p>-นทบุรี ได้แก่ วันที่ 8-14 มี.ค. รถ ปอ.70 จากประชาชน-สนามมวยลุมพินีและราชดำเนิน (ผู้โดยสาร) วันที่ 8-20 มี.ค. รถตู้เดอะมอลล์-ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (คนขับรถคันที่ 53 ขับวันละ 1-3 เที่ยว) วันที่ 13 มี.ค. การสอบมทร.สุวรรณภูมิ นทบุรี และวันที่ 14 มี.ค. งานบวช วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กทม. สนามมวยอ.ต.ก.3 วันที่ 8 มี.ค. เวลา 18.00-20.00 น. ให้ไปพบเจ้าหน้าที่ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>-จ.นครราชสีมา สนามชนไก่ อ.โนนไทย วันที่ 7 มี.ค. เวลา 11.00-23.00 น. และมวยตู้ ต.กุดจิก อ.สูงเนิน วันที่ 8 มี.ค. เวลา 12.00-20.00 น. ให้ไปพบแพทย์และแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่</p> <p>-จ.สุรินทร์ ตลาดช่องจอม อ.กาบเชิง วันที่ 15 มี.ค. เวลา 13-00-14.00 น. และงานศพ หมู่ 3 ต.ลำดวน อ.ลำดวน วันที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>16 มี.ค. เวลา 19.00-23.00 น. ไปรายงานตัวและแจ้งอสม. ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที</p> <p>5.เปิดรพ.สนาม สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ประชาชาติ, 77kaoded, ช่อง 3, thestandard, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แล่งจัดตั้งรพ.สนาม 308 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยใช้พื้นที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เริ่มเปิดรับผู้ป่วยได้ 25 มี.ค.นี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.วชิรพยาบาล และรพ.ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ช่วยสนับสนุนบุคลากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สำเร็จ แหียงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ร่วมตรวจสอบสถานที่โรงแรมปัญญาคารา ซึ่งมีห้องพัก 79 ห้อง และเสนอตัวเป็นรพ.สนาม โดยจะกันพื้นที่บริเวณชั้น 3 ทั้งหมดให้เป็นที่พักของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ และใช้พื้นที่ห้องพักโรงแรม เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 14 วัน และส่วนที่ 3 เป็นที่พักของผู้ป่วยที่รอผลการตรวจเชื้อจากห้องปฏิบัติการ</p> <p>6.เสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรค พท. ระบุว่า รัฐบาลออกมาตรการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ขณะนี้ประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกจ้างกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะธุรกิจส่วนใหญ่ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้ ส่วนรัฐไม่มีมาตรการเยียวยาช่วงที่ต้องหยุดงาน ขณะที่จังหวัดอาจตั้งรับไม่ทัน ดังนั้น ต้องปิดสถานประกอบการ 28 ประเภทในระยะสั้น สั่งห้ามคนออกจาก กทม. และจ่ายเงินยังชีพให้กลุ่มที่ต้องหยุดงานอยู่กับบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ ว่า 1.นายกฯ ควรมีอำนาจเต็มในการแก้ไขปัญหา และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้มีแนวทางการจัดการในทิศทางเดียวกัน วางแนวทางการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบ การเผยแพร่คำสั่งหรือมาตรการใดๆ ควรออกมาจากแหล่งเดียวกัน เพื่อป้องกันความสับสน และควรกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างรัดกุมและเป็นเอกภาพ ตลอดจนการวางแผนในการแก้ปัญหาในกรณีมีการระบาดในวงกว้าง 2.ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่ากทม. ต้องสั่งปิดสถานที่ต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาอย่างเป็นธรรม 3.หากรัฐบาลจะนำยุทธการปิดเมืองมาใช้ พึงระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และควรวางแผนอย่างรอบคอบ 4.ประชาชนควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือข้อเสนอ หรือมาตรการของรัฐบาล ทีมแพทย์ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อร่วมมือกันป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19</p> <p>7.หลอกขายแอลกอฮอล์ปลอม สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าถูกหลอกขายแอลกอฮอล์ปลอม ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน และมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการกลุ่มมิจฉาชีพนำเมทิลแอลกอฮอล์มาใช้ และว่าเป็นความผิดทางอาญา</p>	
<p>ประเด็นการรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ไทยรัฐ, siangtai, workpointnews, newplus</p> <p>-จุฬาฯ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาฯ แจ้งว่า มีนักศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ 1 ราย ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ ถือเป็นบุคลากรรายที่ 2 ของจุฬาฯ เข้ารับการรักษาที่รพ.จุฬาฯ แล้ว</p> <p>-นครราชสีมา เปิดโหมไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 โคราช รายที่ 3 พบหลังกลับจากสนามมวยลุมพินีได้เดินสายตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆ หลายพื้นที่อำเภอของโคราช</p> <p>-นครศรีธรรมราช นศ.ป่วยโควิด-19 รายแรกกลับบ้านหลังจากรักษา 20 วันหายขาดแล้ว</p> <p>-ยะลา เนื่องจากสธ.ยึดผลการตรวจครั้งเดียว ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 17 ราย สาเหตุมาจากการเดินทางเข้าร่วมงาน "Qudamak&Ulamak Malaysia 2020" ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค.</p> <p>-สระแก้ว พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นเพศชาย อายุ 29 ปี ภูมิลำเนาจ.สมุทรปราการ มีประวัติสัมผัสพันซ์กับนักท่องเที่ยวที่ปอยเปต กัมพูชา และเพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาจ.สระแก้ว ไม่มีอาการ แต่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันโรค ขณะนี้ทั้งสองคนเข้ารับการรักษาที่รพ.อรัญประเทศ</p> <p>-ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นชายชาวอังกฤษ สามีของผู้ติดเชื้อหญิงไทยชาวหัวหินรายที่ 6 ที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 7 ของ จ.ประจวบฯ</p> <p>-ปราจีนบุรี พบติดเชื้อ 2 ราย ผู้ว่าฯ สั่งเพิ่มมาตรการเข้ม ปิดทุกสถานที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-จ.แพร่ พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเขียนมวย เคยไปสนามชนไก่ ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ สนามชนไก่ปากกาง อ.ลอง และ สนามชนไก่ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น</p> <p>-สงขลา มีผู้ป่วยยืนยันผลเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 6 ราย ทั้งหมดกลับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศมาเลเซีย</p> <p>-บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 คน ยอดสะสม 5 คน ผู้ป่วยรายใหม่เป็นชาวต่างชาติ อายุ 69 ปี</p> <p>-เพชรบุรี พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายแรก เป็นชายไทย อายุ 23 ปี ทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ เอาต์เล็ต แห่งหนึ่ง</p> <p>-ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ออกประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19 หนึ่งราย เป็นผู้ประกอบการร้านมือถือ ชั้น 4 ซึ่งมีประวัติเกี่ยวข้องกับสนามมวย ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มี.ค.</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ., เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, innnews</p> <p>-เสนอข่าว นายกฯ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด-19 และให้ฟังมาตรการต่างๆ จากที่ประชุม ครม. โดยวันนี้ (24 มี.ค.) จะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เป็นครั้งแรก ในเวลา 09.00 น.</p> <p>-สำนักโฆษกเผยแพร่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับสื่อมวลชน กำหนดจุดสัมภาษณ์นายกฯ คณะรัฐมนตรีและผู้บริหาร 3 จุด คือ บริเวณ หน้าตึกบัญชาการ 1 ตึกนาฬิกาโมสร ตึกสันติไมตรี และห้ามรุมล้อมขอสัมภาษณ์ รวมถึงเข้าตึกบัญชาการ ตึกสันติไมตรี ยกเว้นกรณีการเชิญเข้าไปทำข่าวเป็นครั้งคราว</p> <p>-ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แลงถึงกรณี กทม. ประกาศปิดสถานที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงแรงงานต่างด้าว ว่า รัฐบาลไม่สามารถห้ามเดินทางกลับแต่มีมาตรการรองรับ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีหนังสือไปยังผู้ว่าฯ ทำแผนระดับอำเภอ หมู่บ้าน ตำบล ให้ผู้เดินทางกลับแยกตัวสังเกตอาการ 14 วัน ส่วนคนที่ยังไม่ได้กลับขอความร่วมมือให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งในวันที่ 24 มี.ค. ก.การคลังจะนำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเข้าสู่ที่ประชุม ครม.</p> <p>-ก.พาณิชย์ ดีเดย์ 24 มี.ค.นี้ ส่งรถโมบายล์ธงฟ้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพวิ่งจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 200 คัน ส่วนจังหวัดอื่นจะเน้นในจังหวัดที่มีมาตรการเข้มข้น</p> <p>-กสทช.จะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาเพิ่มการใช้งานอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 กิกะไบต์/คน/เดือน ถึง 30 มี.ย. 2563 และปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน</p> <p>-รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศในอีก 2 วัน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นเพื่อให้โอกาสเจ้าหน้าที่ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ที่จองที่พักของอุทยานฯ ได้เตรียมตัว</p> <p>-ที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติจัดพิธีสวดมนต์โพชฌังคปริตร ในวันที่ 25 มี.ค. เวลา 16.00 น</p> <p>-จ.นนทบุรี ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 ณ 23 มี.ค. 2563</p> <p>-กทม. ออกอีก 7 มาตรการด่วน 1.ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพฯ 2.ขอให้อยู่แต่ในที่พักอาศัย 3.ขอหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดทำมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางที่ สธ.กำหนด 4.ขอผู้ที่เดินทางไปสนามมวย สถานบันเทิง หรือสถานที่ที่พบผู้ติดเชื้อ พักสังเกตอาการในที่พัก 5.ขอหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และแออัด 6.ขอทุกหน่วยงานงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก และ 7.ขอหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งมวลชนทุกแห่ง ลดความแออัดของผู้โดยสาร</p> <p>-ผวจ.ชลบุรี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงและขอให้งดกิจกรรมรวมตัวสัปดาห์ โควิด-19</p> <p>-กรมขนส่งทางบก ประกาศงดอบรม และทดสอบใบอนุญาตขับรถรายใหม่ทุกชนิด ตั้งแต่ 24 มี.ค.-12 เม.ย. 2563</p> <p>-ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดหน่วยงานราชการ และคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพระที่ออกบิณฑบาตช่วงเช้าก็สวมหน้ากากอนามัย</p> <p>-รพ.ศิริราช แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกคลินิก ตั้งแต่ 24 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : โลกนี้</p> <p>-มีการส่งต่อข้อมูลว่า นิวยอร์กไทมส์ประณามรัฐบาลไทยและทหารไทยทุจริตจนไม่มีงบตรวจโรคโควิด-19 ให้ประชาชนฟรีเหมือนประเทศอื่นๆ พร้อมแนบลิงค์ข่าวต้นฉบับ แต่ในเนื้อหาข่าวไม่มีการประณามรัฐบาลไทยแต่อย่างใด</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์สนุก</p> <p>-ภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์นัมเกล วังชุก ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปิดพรมแดนทุกด้าน ตั้งแต่ 23 มี.ค.</p> <p>-นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เข้าสู่ระบบการกักตัวเพื่อดูอาการ จะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บ้าน และจะเข้ารับการรักษาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า</p> <p>-สหรัฐ ระบุตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินรองรับผู้ป่วย 4,000 เตียง ในพื้นที่ที่เป็นจุดแพร่ระบาดทั่วประเทศ ขณะนี้มีรายงานยืนยัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 33,000 ราย และเสียชีวิตแล้ว 419 ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - อิตาลี ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันเดียว 651 ราย ทำให้อยอดผู้เสียชีวิตรวม 5,476 ราย ทั้งนี้ คณะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในอิตาลี เคยพบโรคปอดอักเสบที่มีลักษณะแปลกตั้งแต่เดือนพ.ย. 2562 จึงเป็นไปได้ว่าไวรัสโคโรนาอยู่ในหลายพื้นที่ของอิตาลีก่อนแล้ว - จีน ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ แต่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 39 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 9 ราย ทั้งหมดอยู่ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ - ฮองกง ประกาศห้ามผู้ไม่มีถิ่นอาศัยในฮ่องกงทุกคนเข้ามาในฮ่องกง รวมถึงการแวะเปลี่ยนเครื่อง มีผลตั้งแต่ 25 มี.ค. - สิงคโปร์ ประกาศห้ามผู้ถือวีซ่าระยะสั้นจากทุกประเทศเดินทางเข้าสิงคโปร์ หรือต่อเครื่องที่สิงคโปร์ ส่วนผู้ถือวีซ่าทำงานและผู้ติดตามจะเข้าประเทศได้ต่อเมื่อทำงานในภาคบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น บริการสุขภาพและการขนส่ง - นิวซีแลนด์ เตรียมล็อกดาวน์ประเทศ สั่งปิดธุรกิจบริการต่างๆ ที่ไม่จำเป็น - ชาวอุตุอาระเบีย จะประกาศภาวะเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 19.00-06.00 น. มีผลวันที่ 23 มี.ค. หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 511 ราย - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศระงับเที่ยวบินพาณิชย์และเที่ยวบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องในการเข้า-ออกประเทศทั้งหมด - เกาหลีใต้ รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่ำสุดในวันที่ 23 มี.ค. อยู่ที่ 64 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 8,961 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นทั้งสิ้น 110 ราย - กัมพูชา มีผู้ติดเชื้อใหม่ 2 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 86 ราย - เวียดนาม พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย รวมถึงแพทย์ 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 116 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 3 ราย เป็นชาวเวียดนาม - ฟิลิปปินส์ มีผู้เสียชีวิตอีก 8 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 33 ราย และผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 396 ราย - สำนักงานด้านโรคระบาดแห่งชาติในสังกัดองค์การสาธารณสุขอังกฤษ ร่วมกับสถาบัน เวลคัม แชนเจอร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยในอังกฤษ ใช้เงินลงทุนราว 20 ล้านปอนด์ เพื่อตรวจหาร่องรอยของการกลายพันธุ์ โดยอาศัยการจำแนกพันธุกรรมของไวรัสในผู้ป่วยในประเทศอย่างละเอียด - ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นรวม 339,259 คน จาก 167 ประเทศและเขตแดน ผู้เสียชีวิต 14,706 ราย และรักษาหายกว่า 98,799 คน อิตาลียังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตรายใหม่สูงที่สุดในโลก 	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: สยามกีฬา คอลัมน์ หลากเรื่องหลายรส</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล่าวว่า เมื่อรมต.และที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจยอมถอยในหลักการ ทำให้ถึงเวลาที่รมว.สธ. และบุคลากรทางการแพทย์ออกมาารวมกันต่อสู้กับการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดเพื่อปกป้องประชาชน ส่วนประชาชนก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการของสธ. <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ได้ศึกษาวิจัยพบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสในหลอดทดลองได้ จึงได้พัฒนาต่อยอดสู่ยาเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 คาดว่าทราบผลช่วงปลายเดือน มี.ค.นี้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่มีการซื้อแคปซูลฟ้าทะลายโจรมากินเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันตนเองแล้ว ด้าน ม.รังสิต ได้ผลิตยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล และแนะนำวิธีรับประทานที่ถูกต้อง หากรับประทานในขนาด และระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะตับและอวัยวะอื่น เช่น ไต หัวใจ ปอด <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอว่า มาตรการปิดสถานบริการหลายแห่งใน กทม. ปริมณฑล และหลายๆ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนหยุดอยู่กับบ้าน เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ แต่กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีการทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงมีการขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน เช่นเดียวกับผู้ที่มาพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 เพราะกทม.มีผู้ป่วยมากที่สุด การกักตัวเองจำเป็นที่จะต้องแยกตัวเองออกจากผู้อื่น เพื่อลดโอกาสที่ตัวเองจะแพร่เชื้อต่อให้แก่คนภายในครอบครัว <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอว่า ภาพการนำทีมแพทย์ใหญ่ ประกอบด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกษามหาวิทยาลัยมหิดล อติตรมว.สธ. นพ.อุดม คชินทร อธิบดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นพ.ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ฯลฯ ที่นายกฯ เชิญมาเป็นเสธ.กองบัญชาการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และค่อยๆ ดึงเครดิตผู้นำรัฐบาลกลับมา <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอว่า มีข้อห่วงตั้งจากนักระบาดวิทยาถึงคำสั่งปิดห้างฯ ของผู้ว่าฯกทม. ทำให้แรงงานในกทม.เดินทางกลับภูมิลำเนา จะนำไปสู่การแพร่ระบาดไวรัสให้คนใกล้ชิด ในมุมมองของแพทย์อาจจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างใหญ่หลวง ซึ่งควรมีมาตรการเข้มขึ้นขึ้น ขณะที่มาตรการและฝ่ายปฏิบัติของภาครัฐก็ต้องชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความโกลาหล <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์เรารักอาเซียน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอว่า ขณะนี้การติดตามข่าวเรื่องสถานการณ์ของการระบาดคงไม่ได้ประโยชน์อะไรและจะทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น ควรจะแสวงหาข่าวที่ทำให้เกิดความหวังมากกว่า เช่น การค้นพบวัคซีนต้านไวรัส ซึ่งประเทศไทยมีความหวัง เพราะทีมนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้รับตัวอย่างของเชื้อโรคมามากเป็นชุดแรกๆ ของโลก ดังนั้นกระบวนการค้นคว้าในประเทศไทยน่าจะก้าวหน้าไปมากแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีใครกล้าออกมาให้ข่าวที่ยังไม่สามารถยืนยันในทางวิทยาศาสตร์ได้เท่านั้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาวะถี, ไทยโพสต์ คอลัมน์บันทึกหน้า 4</p>	
<p>-เสนอว่า สัญญาณจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเวลานี้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดสธ. บอกว่าเป็นโกลเด้น พีเรียด ที่สถานการณ์จะไปทางใด เป้าหมายของสธ.ที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นก่อนหน้านี้ เพื่อชะลอการระบาดของโรคให้ได้นานที่สุด เมื่อมียามารักษาและวัคซีนป้องกันก็จะทำให้โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่น แต่แนวโน้มในเวลานี้และพฤติกรรมแตกตื่นของประชาชน ทำให้ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะดำเนินไปในทิศทางใด ในส่วนของสธ.ไม่สามารถหยุดการเพิ่มของผู้ป่วยได้ ขึ้นอยู่กับประชาชนต้องเลือกอยู่บ้านเพื่อชาติ หยุดนิ่ง 14 วัน เพื่อให้จำนวนอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยลดน้อยลง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p>	
<p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานคณะกรรมการวิชาการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ นายกสมคามเวชศาสตร์ป้องกัน ได้อธิบายถึงการสอบสวนโรค กรณีผู้ติดเชื้อหลุดจากการสอบสวนโรคต้องทำอะไร การป้องกันตัวควรทำอย่างไร</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์สถานีคิดเลขที่ 12</p>	
<p>-เสนอว่า การแถลงข่าวของสธ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งข้อสังเกตว่า จากการคัดกรองของไทยทุกด้านพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น 127 ราย สูงกว่าเดิมเกือบเท่าตัวหลังจากกทม.มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการต่างๆ มีแนวโน้มว่าแรงงานในกทม.ที่เดินทางไปต่างจังหวัดอาจส่งผลถึงการแพร่กระจายโรคมามากขึ้น เป็นเหตุให้ สธ. รีบแจ้งไปยังผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางจากกทม.และปริมณฑลกักตัว 14 วัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์รายงานพิเศษ</p>	
<p>-กล่าวถึงการจัดการของรัฐบาลอังกฤษที่จะปล่อยให้ร่างกายคนอังกฤษสร้างภูมิคุ้มกันให้รวดเร็วที่สุด หรือ ภูมิคุ้มกันระดับชุมชน ซึ่งชุมชนนั้นต้องเคยรับเชื้อแล้วไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60-70 ของประชากรทั้งหมด หากนำไปปฏิบัติจริง ปัจจุบันอังกฤษมีประชากร 66.8 ล้านคน ต้องปล่อยให้อย่างน้อย 47 ล้านคนติดเชื้อ และอาจมีผู้เสียชีวิตกว่า 1 ล้านคน ซึ่งแนวทางของอังกฤษนั้นขัดแย้งกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาในไทยไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p>	
<p>-เสนอว่า สธ.เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องรับผิดชอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะเดียวกัน ยังต้องตรวจโรค ดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมี ก.กลางโหม ก.คมนาคม ก.มหาดไทย ก.ต่างประเทศ ที่ต้องรับผิดชอบยับยั้งการแพร่เชื้อตามความจำเป็น ก.พาณิชย์ดูแลเรื่องหน้ากากอนามัย ภาคเอกชน ภาคประชาชน หลายๆ หน่วยงานได้เสียสละคืนกำไรให้สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ สนับสนุนทางการเงิน เวชภัณฑ์ แก่สาธารณะ แต่บางหน่วยงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาล ยังไม่ได้มีกิจกรรมที่เป็นขึ้นเป็นอันเพื่อร่วมแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	
<p>-เสนอบทสัมภาษณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สถาบันบำราศนราดูร ให้ข้อมูลเรื่องการรักษา ว่า ได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์พยาบาล ขณะที่สื่อโซเชียลติดแฮชแท็ก #saveบำราศนราดูร ส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลทุกคน ผ่านพันวิภูตินี้ไปได้</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ค้นปากอวยากเล่า</p>	
<p>-กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ร้องให้ในการแถลงข่าวจนทำให้ถูกวิจารณ์ว่า ลองอ่านเพจ Covid19thailandfact หัวข้อ "เป็นกำลังใจจรรีบ" จะเข้าใจความรู้สึกของรมว.สธ. โดยมีเนื้อหาว่า ถ้ามองในมุมของการทำงาน รมว.สธ.ทำงานหนักเพื่อประคองสถานการณ์มาโดยตลอด และทำตามหลักวิชาการที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญแนะนำ ทำให้ยื้อการระบาดได้นาน ส่วนยอดผู้ป่วยที่เพิ่มสูงในช่วงหลังเป็นเพราะหลายปัจจัย แต่ถูกกล่าวโทษคนเดียว เช่น หน้ากากอนามัย จะให้สธ.จัดหาให้ประชาชน บางคนโทษว่าไปขวางการปิดเมือง ตัดสินใจช้า เป็นต้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน</p>	
<p>-กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นสัญญาณเตือนว่าเชื้อไวรัสเข้าใกล้ตัวประชาชนทุกคนมากขึ้น ที่น่าห่วงคือเมื่อสั่งปิดกิจการบางแห่งชั่วคราวตั้งแต่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา พนักงานจำนวนหนึ่งอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา และเมื่อให้ทำงานที่บ้าน คนจำนวนหนึ่งเดินทางไปต่างจังหวัด อาจทำให้เกิดการกระจายเชื้อเป็นภาระของจังหวัดต่างๆ รัฐบาลควรคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้น คิดให้รอบด้าน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย</p>	
<p>-กล่าวว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา รมว.สธ.นำทีมอาจารย์แพทย์มาร่วมแถลงข่าวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนให้ความสำคัญกับ Social Distancing อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หยุดแพร่โรค ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ระบุว่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หากประชาชนไม่ร่วมมือ ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอยู่จะไม่พอรองรับ จึงอยากให้ทุกคนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบร่วมกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว</p> <p>-กล่าวว่า รมว.อนุทิน แรกๆ เป็นฮีโร่ เพราะการป้องกันโควิดระบาดทำได้ดี แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สนามมวยและผับย่านทองหล่อ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นจนน้อยสุดขีด จนถึงกับร้องให้ขณะแถลงข่าว</p>	
<p>การป้องกันเอชไอวี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการป้องกันเอชไอวี รวมถึงการดำเนินงานด้านการกัญชาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และนวัตกรรมในการตรวจหาการติดเชื้อที่จะส่งผลการดำเนินการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาค อันเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการยุติเอดส์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ เมียนมา ฝ้าฯ รับเสด็จ</p>	
<p>การใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ข้อมูลการดำเนินงานของ สธ. ปี 2560-2561 ได้ประมาณการว่า หากสามารถลดการจ่ายยาโดยไม่จำเป็นในโรคติดเชื้อเฉียบพลันและอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 300-600 ล้านบาท/ปี กรมฯ จึงจัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลไปสู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ให้เป็นประเทศใช้จ่ายสมเหตุผล ภายในปี 2565</p> <p>ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เสนอแนวทางใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลโดยใช้หลักสำคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย 1.ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด 2.ฉลากยาและข้อมูลยาสู่ประชาชน 3.เครื่องมือจำเป็นที่ช่วยให้เกิดการสั่งจ่ายอย่างสมเหตุผล 4.ความตระหนักของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยต่อหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล 5.การดูแลด้านยาเพื่อความปลอดภัยของประชากรกลุ่มพิเศษ และ 6.จริยธรรมในการสั่งจ่าย</p>	
<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอว่า นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาระวังเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก เน้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ต้นปีนี้พบผู้ป่วยกว่า 3 พันรายแล้ว แนววิธีป้องกันโรค ดังนี้ 1.ลดการสัมผัสเชื้อ เมื่อผู้ป่วยไปจับของเล่น ของใช้ จะทำให้เชื้อกระจายสู่ผู้อื่นได้ 2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำ 3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และ 4.หากพบผู้ป่วย ควรให้หยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย แยกของใช้ส่วนตัว และไม่คลุกคลีกับคนอื่น ๆ ในครอบครัวหรือชุมชน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ควรจัดจุดล้างมือและคัดกรองเด็กนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน หากพบเด็กป่วยให้แยกออกมา แจ้งผู้ปกครองรับกลับและพักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ 27 สถานี คุณภาพอากาศดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีแดง 3 สถานี คือ ต.เวียงพาคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 119 มคก./ลบ.ม. ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 129 มคก./ลบ.ม. และ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 105 มคก./ลบ.ม. ขณะที่เว็บไซต์ airvisual รายงานว่า จ.เชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง ดัชนีคุณภาพอากาศ 280 US AQI</p>	
<p>โรคเอดส์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : nationtv.</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคกก.แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ร่วมหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้มีเชื้อเอชไอวีที่มีอาการคงที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอความร่วมมือให้รพ.ทุกแห่ง ทุกสิทธิการรักษา จ่ายยาต้านไวรัสอย่างน้อย 3-6 เดือน ด้าน สปสช. เผยยาต้านไวรัสเอชไอวีที่สำรองไว้มีปริมาณเพียงพอและสามารถที่จะสนับสนุนให้รพ.ทั่วประเทศ จ่ายให้กับผู้มีเชื้อเอชไอวีที่มีอาการคงที่ได้นานถึงครึ่งละ 6 เดือน</p>	